



ฉบับที่ 02/2563

เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 4 ปี 2562

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 4 ปี 2562 หดตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน โดยการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนหดตัว ทั้งการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันและสินค้าคงทน จากกำลังซื้อที่ยังไม่เข้มแข็ง และสถาบันการเงินระมัดระวังการให้สินเชื่อ ด้านผลผลิตเกษตรหดตัวจากผลของภัยแล้ง การใช้จ่ายภาครัฐหดตัวจากรายจ่ายลงทุน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจาก พ.ร.บ. งบประมาณปี 2563 ที่ยังไม่ประกาศใช้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชนหดตัวต่อเนื่อง ตามการผลิตเพื่อการส่งออกที่ยังหดตัว การลงทุนซ่อมสร้างหลังอุทกภัยที่ช้ากว่าคาด และภาวะอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัว

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปทรงตัวใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน โดยราคาอาหารสดชะลอลงตามราคาผักและผลไม้ที่ออกสู่ตลาดมากขึ้น ขณะที่ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันในตลาดโลก เนื่องจากความคืบหน้าการเจรจาข้อตกลงการค้าสหรัฐฯ-จีน ด้านอัตรการว่างงานเพิ่มขึ้น ตามการจ้างงานทั้งในภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรมที่ลดลง สำหรับภาคการเงิน เงินฝากและสินเชื่อคงค้างชะลอตัวจากไตรมาสก่อน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน หดตัว จากทั้งการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันและสินค้าคงทน จากกำลังซื้อที่ยังไม่เข้มแข็ง และสถาบันการเงินระมัดระวังการให้สินเชื่อ รวมถึงผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่เร่งไปในช่วงต้นไตรมาส สำหรับ**ภาคบริการด้านการท่องเที่ยว** ขยายตัวสูงขึ้นจากไตรมาสก่อน ตามจำนวนผู้เยี่ยมเยือนที่ขยายตัว จากการจัดกิจกรรมรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก (โมโตจีพี 2019) ที่มีผู้มาเยี่ยมชมมากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน สอดคล้องกับอัตราการเข้าพักแรมที่เพิ่มขึ้น

รายได้เกษตรกร หดตัว จากผลผลิตสินค้าเกษตรที่ลดลง ตามผลผลิตข้าวนาปีและอ้อยโรงงานที่ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรขยายตัวชะลอลง จากราคาข้าวหอมมะลิ และมันสำปะหลังที่หดตัว ตามความต้องการจากตลาดคู่ค้าต่างประเทศที่ลดลง

การใช้จ่ายภาครัฐ ยังคงหดตัว ตามรายจ่ายลงทุนที่เบิกจ่ายลดลงในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมชลประทาน กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ส่วนหนึ่งเป็นผลจาก พ.ร.บ. งบประมาณปี 2563 ที่ยังไม่ประกาศใช้ ขณะที่รายจ่ายประจำกลับมาขยายตัวในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และงบกลาง

การผลิตภาคอุตสาหกรรม หดตัวต่อเนื่อง จากการผลิตเครื่องตีที่มีแอลกอฮอล์ที่หดตัว ตามการย้ายฐานการผลิตเพื่อบริหารจัดการต้นทุนของผู้ประกอบการที่เริ่มในไตรมาสนี้ การผลิตเยื่อกระดาษหดตัวตามการส่งออกที่ลดลง และการผลิตน้ำตาลทรายหดตัว ตามปริมาณอ้อยที่ลดลงจากการเปิดหีบอ้อยล่าช้ากว่าปีก่อนและผลกระทบของภาวะภัยแล้ง

การลงทุนภาคเอกชน หดตัวต่อเนื่อง ทั้งการลงทุนในหมวดเครื่องจักรอุปกรณ์ โดยเฉพาะกลุ่มอุปกรณ์โทรคมนาคม ตามการผลิตเพื่อการส่งออกที่ยังหดตัว และการลงทุนก่อสร้าง ตามการลงทุนซ่อมสร้างหลังอุทกภัยที่ช้ากว่าคาด รวมถึงภาวะอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัว

มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร หดตัว ทั้งการส่งออกและการนำเข้า โดยการส่งออกหดตัว ในหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ส่งไป สปป. ลาว ตามความต้องการที่ลดลง สอดคล้องกับการส่งออกรถยนต์ ไป สปป. ลาว ที่หดตัว ด้านการนำเข้าหดตัวในหมวดทองแดงจาก สปป. ลาว ตามความต้องการใช้ในประเทศ ที่ลดลง และหมวดโทรศัพท์มือถือ/อุปกรณ์จากเวียดนามที่ได้รับผลกระทบจากการแข่งขันเปิดตัวสินค้ารุ่นใหม่

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.86 ทรงตัวใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน โดยราคาอาหารสดชะลอตัว ตามราคาผักและผลไม้ที่ออกสู่ตลาดมากขึ้น ขณะที่ราคาขายปลีกน้ำมัน ในประเทศเพิ่มขึ้น ตามราคาน้ำมันในตลาดโลก เนื่องจากความตึงเครียดจากการเจรจาข้อตกลงการค้าสหรัฐฯ-จีน ด้านอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น ตามการจ้างงานทั้งในภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรมที่ลดลง สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่หดตัว

ภาคการเงิน เงินฝากและสินเชื่อคงค้างของสถาบันการเงินชะลอตัว โดยเงินฝากคงค้างชะลอตัว ทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ทยอยลดลง ด้านยอดสินเชื่อคงค้างชะลอตัวเช่นกัน โดยธนาคารพาณิชย์ชะลอตัว จากสินเชื่อภาคครัวเรือน โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและเช่าซื้อรถยนต์ จากกำลังซื้อที่ลดลงตามภาวะ เศรษฐกิจ และสถาบันการเงินระมัดระวังการให้สินเชื่อมากขึ้น ขณะที่สินเชื่อภาคธุรกิจหดตัวน้อยลง สำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัวใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉิยเหนือ ปี 2562 ขยายตัวชะลอตัวจากปีก่อน โดยการอุปโภค บริโภคภาคเอกชนขยายตัว จากการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันที่ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรก ขณะที่ผลผลิตเกษตรหดตัวจากผลของภัยแล้ง การใช้จ่ายภาครัฐหดตัวจากทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจาก พ.ร.บ. งบประมาณ ปี 2563 ที่ยังไม่ประกาศใช้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชนหดตัว ตามการผลิตเพื่อการส่งออกที่หดตัว และภาวะอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัว

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลง ตามราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศที่ปรับ ลดลงตามราคาน้ำมันในตลาดโลก เนื่องจากความกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจโลก และความขัดแย้งทาง การค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ด้านอัตราการว่างงานใกล้เคียงกับปีก่อน อย่างไรก็ตาม การจ้างงานโดยรวม ปรับลดลง ตามการจ้างงานในภาคเกษตรกรรมเป็นสำคัญ สอดคล้องกับผลผลิตเกษตรที่หดตัว สำหรับภาค การเงิน ณ สิ้นปี 2562 เงินฝากคงค้างขยายตัวสูงขึ้นจากธนาคารพาณิชย์ ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ของภาครัฐ โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรก ขณะที่สินเชื่อคงค้างชะลอตัวทั้งธนาคารพาณิชย์ และสถาบัน การเงินเฉพาะกิจ สอดคล้องกับภาพรวมเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

ธนาคารแห่งประเทศไทย

4 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉิยเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์: 0 4391 3534

E-mail: Sunatthc@bot.or.th